

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว ๖๖๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางพระราชรัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับตำบลเป็นแกนหลักดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการจัดประชุมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีข้อมูลการพัฒนา งบประมาณ และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสำหรับสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

## ๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ประสานการดำเนินงานกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่จะดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้พิจารณาทางเลือกในการใช้งบประมาณและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหมู่บ้าน/ชุมชน

๑.๒ สนับสนุนบุคลากรด้านช่าง หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณการและแบบแปลนการก่อสร้าง

๒. ให้ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด อำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘  
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๗๕๓๓